



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 31/2546

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 11 กันยายน 2546

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองผู้ว่าการ (เสถียรภาพการเงิน) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลล่าสุดของภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความเห็นว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดี จากการขยายตัวของการส่งออก และการบริโภคในประเทศ กอปรกับการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มเร่งตัวขึ้น ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังสถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) คลี่คลายลง

2. เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังคงน่าพอใจ การขยายตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อ โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 1.9 เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดอาหารและพลังงานที่เร่งตัวขึ้นเป็นสำคัญ

สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนสิงหาคมที่ไม่ขยายตัวจากปีก่อน คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เป็นผลจากการลดลงของค่าเช่าบ้าน และราคาของสินค้าและบริการที่มีมาตรการของรัฐเข้ามาดูแล และไม่ใช้การก่อตัวของปัญหาเงินฝืด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีการขยายตัวต่อเนื่อง จึงเห็นควรสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนและติดตามสถานการณ์ต่อไป

3. เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง เงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ขณะที่ฐานะหนี้ต่างประเทศยังคงปรับลดลง

4. คณะกรรมการฯ ประเมินว่า ความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำและเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นควรให้นโยบายการเงินอยู่ในทิศทางที่ผ่อนคลายเช่นเดิมต่อไป

คณะกรรมการฯ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี

5. สำหรับเรื่องค่าเงินบาทนั้น คณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการดำเนินมาตรการเพิ่มเติม เพื่อดูแลการไหลเข้าออกของเงินทุนระยะสั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 กันยายน 2546